

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.28 แนวโน้มแกว่งในกรอบ 34.10-34.30 รอปัจจัยใหม่หนุนทิศทาง

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เซ้านี้เงินบาท เปิดตลาดที่ระดับ 34.28 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.20 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อคืนนี้ยังไร้ปัจจัยใหม่ เนื่องจาก ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 34.10 - 34.30 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่า เงินบาทจะแกว่งออกข้างเพื่อรอปัจจัยใหม่ สำหรับวันนี้รอดติดตามตัวเลข ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.93 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 146.68 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1063 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1069 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.174 บาท/ดอลลาร์

-สภาพ ถกงบประมาณปี 68 วาระ 2-3 วันนี้ พรรคเพื่อไทย มั่นใจ 320 สส.โหวตฉลุย แยมทุลเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่วันที่ 4 ก.ย. นี้ พร้อมเล็งแถลงนโยบายรัฐบาลช่วง 11-13 ก.ย. 'นายกฯ' ไร้ง่วงสเปกรัฐมนตรี

-"สุริยะ" ยันเดินทางบิ๊กโปรเจกต์ "แลนด์บริดจ์" เกิดในรัฐบาลยุคนี้ เปิดใหม่"ไลน์เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. SEC ปีนี้ เผย DP World ทุนดูไบ ขอจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาโครงการอย่างละเอียด ตอกย้ำ สัญญาเอกชนสนใจร่วมทุน

-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือน ของปี 2567 (มกราคม-กรกฎาคม) ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 460 ราย เพิ่มขึ้น 22% เป็นการลงทุนผ่านช่องทางทางการขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว 124 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ผ่านช่องทาง การลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ) 336 ราย เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 90,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จ้างงานคนไทย 2,149 คน ลดลง 40%

-ตลาดเงินนิวยอร์ก และตลาดทองคำนิวยอร์ก ปิดทำการวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. เนื่องในวันแรงงาน

-จับตาหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ "สงครามการค้า" ยังคงอยู่ และจับตาอาจจะ "ไม่รุนแรง" หรือ "รุนแรงมาก" แต่ยังเป็นความท้าทาย "ภาววิทย์" ชี้หากแรงไทยได้ประโยชน์ ลุ้นจีนย้ายฐานผลิตพุ่ง "นิเวศน์" คาด "กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม" ได้อานิสงส์ เหตุโรงงานจีนจะเข้ามาตั้งในไทย

-"บล.เกียรตินาคินภัทร" มองผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ หาก "ทรัมป์" เป็นประธานาธิบดีกระทบไทยมากที่สุด จากสงครามการค้ากับจีนจ่อประทุฯ ชี้ 3 ผลกระทบจากจีน สะท้อน "4 อุตสาหกรรมใหญ่ โลกเก่า" ของไทย ทั้ง

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรืออ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"รถยนต์-เหล็ก-ฮาร์ดดิสไดร์ฟ-ปิโตรเคมี" ขณะที่ "ตลาดหุ้นไทย" รับผลทางอ้อม 10 ปี กำไรจบ.-ผลตอบแทน "ไม่ไปไหน" และรัฐเร่งหามาตรการปกป้องอุตสาหกรรม ที่เป็นกลยุทธ์หลักของไทย

-นักลงทุนเทน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนนี้ ขณะที่จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค. ในวันศุกร์นี้ ก่อนหน้านี้ นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค. ที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่อัตราว่างงานพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

-กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค. ในวันศุกร์นี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 114,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค.

-มอร์แกน สแตนลีย์ สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ออกรายงานเตือนนักลงทุนให้จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ว่าการติดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ หลังจากตลาดหุ้นทรุดตัวลงอย่างหนักจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานในเดือนก.ค.

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะเปิดเผยในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จาก S&P Global และดัชนีภาคการผลิตเดือนส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้